

แผนการถ่ายทอดสร้างการรับรู้ตามกรอบหลัก ๑๐ เรื่อง

เรื่อง	เวที ๑	เวที ๒	เวที ๓	เวที ๔
๐๑ สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง	สรุปให้เห็นถึงความสำคัญของความสุขของสังคม ซึ่งจะมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะต้องยึดถือกฎกติกาของสังคมและประโยชน์ของส่วนรวม	ที่มาของสัญญาประชาคม สาระสำคัญของสัญญาประชาคม	ประเด็นสาระสำคัญ ในสัญญาประชาคมที่จะทำให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมทำให้สังคมสงบสุข ปรองดอง	- ให้ทุกคนร่วมกันแสดงเจตจำนงที่จะนำสัญญาประชาคมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน - เชิญชวนให้ทุกหมู่บ้าน / ชุมชนร่วมกันออกกฎกติกาของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้คนในหมู่บ้าน / ชุมชน ปฏิบัติร่วมกัน
๐๒ คนไทยไม่ทิ้งกัน	แจ้งให้รู้ว่าที่มาที่ไปของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑. วัตถุประสงค์ของบัตรฯ ๒. ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการอะไร ๓. แจ้งให้ผู้มีบัตรฯ ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ไปแจ้งความประสงค์ในสถานที่ และเวลาที่กำหนด ๔. แจ้งให้ผู้มีบัตรฯ ทราบว่าจะมีทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.) ลงไปสัมภาษณ์ถึงบ้าน	สอบถามและติดตามผลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้ผู้มีบัตรฯ ที่แจ้งความประสงค์ทราบ	สอบถามและติดตามผลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้ผู้มีบัตรฯ ที่แจ้งความประสงค์ทราบ	สอบถามและติดตามผลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้ผู้มีบัตรฯ ที่แจ้งความประสงค์ทราบ
๐๓ ชุมชนอยู่ดีมีสุข	ประชุมชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้าน / ชุมชน โดย ๑. ให้ที่ประชุมประชาคมร่วมกันคิดทบทวนปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยอาจหยิบยกมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน หรือโครงการเดิมที่เคยเสนอไว้ในเวทีต่างๆ ๒. ให้ที่ประชุมประชาคมร่วมกันพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่จะช่วยยกระดับหรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากแผนงานต่างๆ เช่นโครงการปฏิรูปภาคการเกษตร โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (๒๐๐,๐๐๐ บาท) เป็นต้น	๑. ติดตามผลการจัดทำเอกสารโครงการของคณะกรรมการหมู่บ้าน ๒. ติดตามผลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้หมู่บ้าน/ชุมชน ทราบ	๑. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการของหมู่บ้าน / ชุมชน ๒. ติดตามผลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้หมู่บ้าน/ชุมชน ทราบ	๑. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการของหมู่บ้าน / ชุมชน ๒. ติดตามผลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้หมู่บ้าน/ชุมชน ทราบ

แผนการถ่ายทอดสร้างการรับรู้ตามกรอบหลัก ๑๐ เรื่อง

เรื่อง	เวที ๑	เวที ๒	เวที ๓	เวที ๔
๐๔ วิถีไทยวิถีพอเพียง	๑. นำให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้ตระหนักถึงสภาพสังคมในปัจจุบันที่ประชาชนเน้นการบริโภควัตถุนิยมจนทำให้มีปัญหาในการดำรงชีวิต ๒. ยกตัวอย่างบุคคลที่ไม่มีหลักในการดำเนินชีวิต จะทำให้ประสบปัญหา ๓. สื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีตระหนักและรับรู้ถึงหลักสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	นำให้ผู้เข้าร่วมเวทีตระหนักถึงหลักสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในเรื่องการมีคุณธรรม และความรู้	นำให้ผู้เข้าร่วมเวทีตระหนักและวางแผนการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการมีความซื่อสัตย์ในการใช้ชีวิต เน้นหลักคุณธรรม และ ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง	ทบทวน สรุป หลักการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ให้ผู้เข้าร่วมเวทีร่วมกันตั้งปณิธาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
๐๕ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย	นำให้ผู้เข้าร่วมเวทีตระหนักถึงความเท่าเทียมของคนในสังคมซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย สังคมต้องอยู่ด้วยกฎหมาย ไม่ใช่ความรู้สึก ทุกคนต้องเคารพสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น	ยกสาระสำคัญของกฎหมายที่สำคัญที่จะทำให้สังคมสงบสุข ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม	ยกสาระสำคัญของกฎหมายที่สำคัญที่จะทำให้สังคมสงบสุข ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม	ยกสาระสำคัญของกฎหมายที่สำคัญที่จะทำให้สังคมสงบสุข ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม
๐๖ รู้กลไกการบริหารราชการแผ่นดิน	๑. นำให้ผู้เข้าร่วมเวทีรับทราบถึงแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะต้องมุ่งไปสู่อนาคตที่ดี โดยมีเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารราชการ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส่วนราชการต่างๆ ในทุกระดับเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศเดินไปตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒. ขณะเดียวกันกลไกในการบริหารราชการทุกระดับต้องรับฟัง และนำปัญหาจากพื้นที่มาตอบสนอง	ในการดำเนินงานต่างๆ ของส่วนราชการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การบริหารงบประมาณ เป็นองค์ประกอบสำคัญ การใช้จ่ายงบประมาณจึงต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเกิดประโยชน์กับประชาชน	การที่กลไกการบริหารราชการจะมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพื้นที่ จึงจำเป็นที่จะต้องได้ผู้บริหารที่เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม	-
๐๗ รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม	นำให้ผู้เข้าร่วมเวทีตระหนัก และรับรู้ว่าการเมืองเป็นกลไกที่จะนำพาประเทศชาติไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ยึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ	กระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักว่าการปกครองและการบริหารบ้านเมืองที่ดีต้องมีผู้บริหารที่ดี ซึ่งผู้บริหารในทางการเมืองจะมาจาก การเลือกตั้งของประชาชน	นำให้ผู้เข้าร่วมเวทีตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญและบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรบ้าง	นำให้ผู้เข้าร่วมเวทีตระหนักว่า ความเข้มแข็ง ของระบอบประชาธิปไตยมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน และในโอกาสที่ การเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นให้ ผู้เข้าร่วมเวทีได้ตระหนักถึงการพิจารณาเลือกคนดีคนเก่ง มาเป็น ผู้แทน/ผู้บริหารประเทศ

แผนการถ่ายทอดสร้างการรับรู้ตามกรอบหลัก ๑๐ เรื่อง

เรื่อง	เวที ๑	เวที ๒	เวที ๓	เวที ๔
๐๘ รู้เท่าทันเทคโนโลยี	-	๑. นำให้ผู้เข้าร่วมเวทีตระหนักว่าโลกมีพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต โดยยกตัวอย่างต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้เห็นภาพ ๒. ยกตัวอย่างให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้รู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพได้อย่างไรบ้าง	นำให้ผู้เข้าร่วมเวที ได้ตระหนักและรับรู้ว่านอกจากประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่ก็มีอันตรายหากใช้ในทางที่ผิด โดยยกกรณีตัวอย่างต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้ทราบ	
๐๙ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด	นำให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้ตระหนักและรับรู้ถึงสภาพปัญหาและความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข	นำให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้ตระหนักและสร้างแรงกระตุ้นให้หมู่บ้าน / ชุมชนร่วมแก้ไขปัญหากับส่วนราชการต่างๆ	ให้ผู้เข้าร่วมเวทีประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนในเรื่องยาเสพติดตามแนวทางที่ ปปส. ดำเนินการ	นำให้ผู้เข้าร่วมเวทีร่วมกันวางมาตรการของหมู่บ้าน / ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน / ชุมชนของตนเอง
๑๐ งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)	ภารกิจที่หน่วยงาน (Function) ซึ่งแจงว่ามีโครงการใด ๆ ลงพื้นที่หรือกำลังจะลงพื้นที่หรือผลการดำเนินการเป็นอย่างไร และถ้าหน่วยงานใดมีเรื่องจำเป็น ที่สำคัญเร่งด่วนที่อยากให้ประชาชนรับรู้ ก็ควรไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน	ภารกิจที่หน่วยงาน (Function) ซึ่งแจงว่ามีโครงการใด ๆ ลงพื้นที่หรือกำลังจะลงพื้นที่หรือผลการดำเนินการเป็นอย่างไร และถ้าหน่วยงานใดมีเรื่องจำเป็น ที่สำคัญ เร่งด่วนที่อยากให้ประชาชนรับรู้ ก็ควรไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน	ภารกิจที่หน่วยงาน (Function) ซึ่งแจงว่ามีโครงการใด ๆ ลงพื้นที่หรือกำลังจะลงพื้นที่หรือผลการดำเนินการเป็นอย่างไร และถ้าหน่วยงานใดมีเรื่องจำเป็นที่สำคัญ เร่งด่วนที่อยากให้ประชาชนรับรู้ ก็ควรไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน	ภารกิจที่หน่วยงาน (Function) ซึ่งแจงว่ามีโครงการใด ๆ ลงพื้นที่หรือกำลังจะลงพื้นที่หรือผลการดำเนินการเป็นอย่างไร และถ้าหน่วยงานใดมีเรื่องจำเป็นที่สำคัญ เร่งด่วนที่อยากให้ประชาชนรับรู้ ก็ควรไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑